

## Tập 20: Bốn chiến lược đọc Academic IELTS

Giới thiệu:

**Chào mừng bạn đến với Podcast IELTS Magoosh! Đây là Tập 20. Trong tập này, bạn sẽ tìm hiểu về Phần Đọc IELTS, bao gồm bốn Chiến lược Đọc Học thuật IELTS quan trọng. Đầu tiên, thầy IELTS dạy bạn là Eliot và tôi sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa Academic và the General Training IELTS, sau đó sẽ đưa ra một vài mẹo cho phần Academic Reading IELTS, và chúng ta sẽ kết thúc bằng cách nói một chút về loại câu hỏi mà bạn tìm thấy trong phần thi**

**Đừng quên ghé thăm chúng tôi tại [IELTS.Magoosh.com](https://www.ieltsmagoosh.com) Mã số của bạn nhạc IELTS. Sử dụng mã phiếu giảm giá "ieltspodcast" để tiết kiệm 20% tại trang!**

**Được rồi, hãy bắt đầu!**

Phần 1:

**Naomi:** Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một số thông tin cơ bản bạn nên biết cho bài kiểm tra Đọc IELTS- bao gồm bốn chiến thuật để giúp bạn đạt điểm cao

**Eliot:** Điều đầu tiên cần biết là bài thi Đọc IELTS thực sự có thể là một trong hai phiên bản: phiên bản Học thuật hoặc phiên bản Đào tạo chung.

**Naomi:** Vậy, có hai phiên bản IELTS?

**Eliot:** Vâng. Các chương trình và trường đại học khác nhau sẽ yêu cầu phiên bản này hoặc phiên bản kia, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra xem bạn nên dùng phiên bản nào!

**Naomi:** Nhưng cả hai bài kiểm tra đều đánh giá kỹ năng đọc tiếng Anh của bạn, vì vậy chúng nên có một vài điểm chung, phải không?

**Eliot:** Đó là sự thật! Phần Nói và Nghe hoàn toàn giống nhau. Các lựa chọn đọc và viết thực sự là nơi bạn sẽ thấy sự khác biệt quan trọng giữa hai bài kiểm tra.

**Naomi:** Điều đó thật hợp lý. Phiên bản Học thuật của IELTS đáng lẽ phải cho sự thoải mái như thế nào với biệt ngữ và ngôn ngữ kỹ thuật, vì vậy các bài đọc họ chọn sử dụng từ vựng nâng cao hơn so với phiên bản Đào tạo chung, phải không?

**Eliot:** Chính xác. Nếu bạn có kế hoạch tham gia phiên bản Học thuật, có vốn từ vựng lớn chắc chắn sẽ giúp bạn nhiều điều. Bạn có thể sẽ gặp các phần từ các tạp chí học thuật, biểu đồ kỹ thuật và đồ thị, và sách giáo khoa, và còn báo và tạp chí.

**Naomi:** Và phiên bản Đào tạo chung giống như những gì bạn sẽ gặp trong cuộc sống hàng ngày?

**Eliot:** Vâng, nghĩ rằng các tạp chí và các bài báo tạp chí ngắn ở đầu, sau đó nhiều văn bản liên quan đến công việc hơn trong phần thứ hai. Phần cuối cùng sẽ trừu tượng và hàn lâm hơn một chút - đó là phần khó nhất trong phiên bản Đào tạo chung.

**Naomi:** Do lựa chọn thường từ các nguồn đề như báo hay tạp chí, việc đọc thường xuyên có giúp mở rộng vốn từ vựng của mình không?

**Eliot:** Vâng, đó là một ý tưởng tuyệt vời - và chúng tôi cũng có những bài thực hành tại Magoosh.com để giúp bạn chuẩn bị cho các từ vựng cụ thể mà bạn có thể gặp!

**Naomi:** Vậy Eliot, giờ chúng ta đã biết sự khác biệt giữa học thuật IELTS và Đào tạo chung IELTS. Một số chiến lược sinh viên có thể sử dụng để làm các bài kiểm tra này là gì?

**Eliot:** Chiến lược đầu tiên là lướt qua từng đoạn trong 3 đến 5 phút trước khi xem xét các câu hỏi. Vì bạn chỉ có sáu mươi phút để vượt qua phần Đọc, nhịp độ sẽ rất quan trọng để đi đúng hướng để kết thúc. Nếu bạn đọc lướt các văn bản trước khi đọc câu hỏi, bạn sẽ có một ý tưởng cơ bản về nơi trong văn bản để tìm câu trả lời.

**Naomi:** Tôi nghĩ rằng nó giúp bạn dành nhiều thời gian để thực hiện nó - vì bài kiểm tra dài sáu mươi phút và có ba phần, bạn không nên dành hơn hai mươi phút cho mỗi phần.

**Eliot:** Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thể dành vài phút lướt qua bài đọc trước khi xem các câu hỏi, vì vậy bạn biết nơi để tìm câu trả lời.

Bài kiểm tra đọc có 40 câu hỏi, dù có phần dễ và khó hơn, tất cả chúng đều đáng một điểm. Sẽ rất hợp lý nếu bạn bỏ qua câu này nếu bạn gặp khó khăn khi trả lời và trở lại kiểm tra khi còn thời gian

**Naomi:** Phải! Đừng bỏ lỡ những điểm của câu dễ.

**Eliot:** Nhưng bạn cũng không nên quên đọc hướng dẫn. Sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để đảm bảo bạn biết cách đánh dấu câu trả lời đúng hoặc loại định dạng phù hợp để sử dụng.

**Naomi:** Chính xác!

**Naomi:** Trước khi chúng tôi tìm hiểu một số chiến lược Đọc IELTS khác, chúng ta hãy ngưng một chút và nghe tin từ Magoosh.

## Phần giữa

**Kevin:** Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?  
Magoosh có thể giúp!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lỗi tất  
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn  
Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại [ielts.magoosh.com](http://ielts.magoosh.com) và sử dụng mã phiếu giảm giá trên "podcast" để tiết kiệm 20% tại trang.

Bây giờ trở lại chương trình!

## Phần 2:

**Naomi:** Vậy Eliot, một số chiến lược khác mà mọi người có thể sử dụng trên Phần Đọc IELTS là gì?

**Eliot:** Chúng tôi đã nói về những điều cơ bản của việc skimming. **Chiến lược thứ hai là gạch chân các từ khóa trong văn bản khi bạn đọc lướt qua.**

**Naomi:** Tôi cố gắng luôn luôn nhìn vào tiêu đề và đọc vài câu đầu tiên, và gạch chân những phần có vẻ quan trọng để tôi có thể tìm thấy chúng nhanh chóng.

**Eliot:** Vâng, đảm bảo không bị cuốn vào chi tiết, và bỏ qua những từ bạn không nhận ra - họ sẽ chỉ làm bạn chậm lại.

**Naomi:** Tuyệt vời, vậy chiến lược thứ ba là gì?

**Eliot:** Nó rất giống với mẹo cuối cùng của chúng tôi. **Chiến lược số ba là viết các ghi chú ngắn như lời nhắc về đoạn văn khi bạn đọc lướt qua.** Bằng cách đó bạn có thể dễ dàng xác định vị trí các phần khác nhau của đoạn văn sau.

**Naomi:** Ý kiến hay! Và chiến lược số bốn?

**Eliot:** **Chiến lược số bốn là tìm các từ khóa trong các câu hỏi và quét đoạn văn để tìm các từ khóa đó, hoặc các từ ngữ của các từ khóa đó, trong văn bản.**

**Naomi:** Vì vậy, bạn đã nói rằng bằng cách xác định các từ khóa trong các câu hỏi, bạn có thể dễ dàng quay lại và tìm các khái niệm phù hợp trong ghi chú của bạn trên các đoạn văn?

**Eliot:** Vâng! Ví dụ, nếu một câu hỏi hỏi về tên hoặc ngày, những câu hỏi đó sẽ dễ dàng tìm thấy trong văn bản.

**Naomi:** Được rồi, tôi thấy đó là những chiến lược hữu ích. Vậy Eliot, có những loại câu hỏi nhất định xuất hiện rất nhiều trong Phần đọc IELTS?

**Eliot:** Vâng! IELTS có các câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án chọn như hầu hết các bài kiểm tra khác, nhưng nó cũng có một số loại câu hỏi khác.

**Naomi:** Bạn đang nói về câu hỏi **True/False/Not Given**, phải không?

**Eliot:** Vâng, đó là một ví dụ, và chúng có thể thực sự khó khăn. Đối với các câu hỏi **True/False/Not Given**, bạn sẽ cần phải quyết định xem một lời tuyên bố đã cho là đúng hay sai theo đoạn văn. Nếu lời tuyên bố được xác nhận bởi một cái gì đó trong đoạn văn, hãy đánh dấu vào “true” ... Nhưng nếu thông tin mâu thuẫn với văn bản, bạn nên đánh dấu “false”. Nhưng nếu thông tin không tìm thấy trong văn bản, bạn nên đánh dấu “not given”.

**Naomi:** Được rồi, tôi biết cũng có những câu hỏi “**matching**” trong IELTS. Bạn có thể cho chúng tôi biết về những câu hỏi đó không?

**Eliot:** Có, bạn sẽ thấy các câu hỏi yêu cầu bạn khớp các tiêu đề, thông tin, tính năng và kết thúc câu với các đoạn khác nhau từ lựa chọn đọc.

**Naomi:** Được rồi, nghe khá đơn giản. Còn loại “**sentence completion**” và loại câu hỏi “**short answer**” thì sao?

**Eliot:** Câu hỏi Sentence Completion yêu cầu bạn điền vào chỗ trống lấy các từ trong văn bản. Đối với các câu hỏi Short Answer, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin từ văn bản.

**Naomi:** Được rồi. Và tôi biết còn có những câu hỏi hoàn thành về thế giới, đó là những gì?

**Eliot:** Đó là những câu hỏi yêu cầu bạn hoàn thành một bộ ghi chú, bảng, sơ đồ hoặc tóm tắt với thông tin từ bài đọc.

**Naomi:** Hợp lý... và đó là tất cả các loại câu hỏi trong phần Đọc, phải không?

**Eliot:** Vâng, tôi nghĩ đó là về phần cần tóm tắt! Chỉ cần nhớ lướt qua đoạn văn trước khi đọc câu hỏi, gạch chân và ghi chú, và đừng lãng phí thời gian cho những câu hỏi mà bạn không thể trả lời!

## Phần kết

**Vậy bạn như thế nào rồi? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này và đường link đến nguồn học của chúng tôi.**

**Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại [naomi@magoosh.com](mailto:naomi@magoosh.com) với dòng tiêu đề “dịch thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!**

**Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ**